
 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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1. นายวิชวุทย์  จินโต ผูว้่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (กรอ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน                      
ในการร่วมเสนอแนวคิด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด                        
สุราษฎร์ธานี รวมทั้งเพ่ือหารือและติดตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  ทั้งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดซึ่ง กรอ. ถือเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง  
   โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จิน
โต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (กรอ.จ.สฎ. ) เ พ่ือหารือและติดตามสถานการณ์                          
สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ
โดยที่ประชุมได้มีการหารือและติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Sustainable Southern Economic 
Corridor) ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและยางพาราตกต่ า ความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจาก ครม.สัญจร การแก้ไขปัญหาไฟดับบนเกาะสมุย และการผลักดันท่าเรือมารีน่าบนเกาะสมุย 
เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ถือเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือ              
ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง 
   ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จ.สฎ.) เพ่ือหารือ
และติดตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาพ้ืนที่ด้านต่างๆ ซึ่ง กรอ. ถือเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ประชุมได้มีการหารือและติดตามการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และได้อัตลักษณ์ การจัดการขยะบน
เกาะสมุยและเกาะเต่า ทั้งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่และขยะเก่าตกค้างสะสม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาการ
น าระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและดิจิตอล ส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านธุรกิจและการบริการ
ครบวงจรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจด้วยระบบ Gamification เช่น แต้มคะแนน                        
ของรางวัล การแข่งขัน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยตรงให้กับ
นักท่องเที่ยว และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวน ามาประมวลผลและวางแผนยุทธศาสตร์ใน
อนาคต เช่น การใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยว การวิเคราะห์นิสัยการใช้จ่าย การแยกกลุ่มนิสัยความชอบของ
นักท่องเที่ยวจากประเทศแหล่งที่มา เพ่ือส่งเสริมให้มีการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือรองรับในอนาคต รวมทั้ง
การเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ร้านของฝาก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
บูรณาการร่วมกัน และอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ร้านค้า ธุรกิจในท้องถิ่น 
ทั้งระบบ  
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   ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์  จินโต                   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือหารือและติดตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ  การค้า และการ
ลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ด้านต่างๆ ซี่ง กรอ. ถือเป็นกลไกส าคัญ                     
ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง โดยที่
ประชุมได้มีการหารือและติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้ตลาด
น าการผลิต (Suratthani model) การบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีก่อนปล่อยสู่แม่น้ าธรรมชาติ 
              นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนตาปีบริเวณหน้าวัดกลางเก่า ให้มี
ความสวยงามตลอดแนวถนนศรีตาปี เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ,             การ
สร้าง Land mark ของจังหวัดบริเวณบึงขุนทะเล ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าศาลาริมน้ า ลานกีฬา ลานนั่ง
พักผ่อน ทางเดินริมเขื่อน ลานกิจกรรม และถนนรอบบึง ,  การสร้างแบรนสุราษฎร์ธานี โดยการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัด การประกวดเพ่ือสร้างตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และการสร้าง              
ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตามวิสัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 “เมืองเกษตรคุณภาพ       
การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
   ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานีอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย                      
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาการพัฒนาเมืองสีเขียว (GREEN CITY) การเตรียมความพร้อมของ
เทศบาลในการพัฒนาเมืองสีเขียว และแนวทางสนับสนุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น MICE CITY และงาน
นิทรรศการการท่องเที่ยวจีน - อาเซียน ประจ าปี  2562 (China ASEAN Expo Tourism Exhibition 2019)           
และติดตามผลการด าเนินงานการเปิดเส้นทางการบินสุราษฎร์ธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความก้าวหน้า   
การพัฒนาบึงขุนทะเล การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) การขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัด  
สุราษฎร์ธานีไปสู่ oil Palm City การบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีในการปล่อยน้ าสู่แม่น้ า
ธรรมชาติ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนแม่น้ าตาปี หน้าวัดกลางเก่า และการสร้าง LAND MARK เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.บ.จ.สฎ.) เพ่ือเป็นกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด รวมทั้ง
แผนพัฒนาต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ 
รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง                 
ที่ ก.บ.จ.สฎ. มอบหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นประธานคณะท างาน ผู้แทนส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะท างาน    
  รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยกระบวนการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือน ามาใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชน
และศักยภาพของจังหวัด ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก แนวโน้มหรือปัจจัยภายในเพ่ือก าหนดศักยภาพ
และความต้องการของจังหวัดต่อไป จากนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ก.บ.จ.สฎ.) จะด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด จะน าร่างแผน
ดังกล่าวไปประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด เช่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด ล าดับต่อไป ก.บ.จ.สฎ. จะด าเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาจั งหวัดให้สมบูรณ์  และผู้ ว่ าราชการจั งหวัดจะส่งแผนพัฒนาจั งหวัดฉบับสมบูรณ์ ให้
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และหน่วยงาน                     
ที่เก่ียวข้อง ท้ายสุดจังหวัดจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) 
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ                 
ภาคประชาสังคม เพ่ือติดตามและรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ได้แก่ การขอปรับแผน                     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และติดตามผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ "มหกรรมแก้จน คนสุราษฎร์           
สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน" งบประมาณ 2,000,000 บาท โครงการศึกษาคุณภาพดินและ               
น้ า ใน พ้ืนที่ อ่ า ว บ้ า นดอน  เ พ่ื อก าหนด พ้ืนที่ เ ห ม าะสมต่ อ กา รท าป ระมงหรื อ เ พา ะ เ ลี้ ย งหอย
งบประมาณ 1,856,400 บาท และโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
ด้ า นก า รป้ อ ง กั น และ เ ก็ บ กู้ วั ต ถุ ร ะ เ บิ ด  งบประมาณ  1,550,000 บาท  นอกจ ากนี้ ที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการ ก.บ.จ.สฎ. ยังได้ร่วมหาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดและประเทศอีกด้วย 
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3. จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความส าคญักับการรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในจังหวัด  

 
   โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับผู้อ านวยการ
แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 1 แห่ง เพ่ือเสนอรูปแบบก่อสร้างโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประกอบในการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการด าเนินงานและการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ              
ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรมอัญชลี การ์เดนท์ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับผูม้ีส่วนได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้อง 

วางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวดัสุราษฎร์ธานี  
และการพัฒนาปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานแถลงข่าวมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัด                      
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา  ผบ.มทบ.45 พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกร และนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ ามัน ร่วมแถลงข่าวถึงมาตรการขับเคลื่อนปาล์ม
น้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
และการพัฒนาปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อสื่อมวลชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้
ปรากฏว่าราคาปาล์มน้ ามันได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มจะลดลงอีก หากปล่อยให้ราคา                    
ปาล์มน้ ามันตกต่ าเช่นนี้ต่อไป จะสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
เป็นอย่างมาก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยกระดับคุณภาพปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเ จ้าหน้าที่จาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน และทหาร 2 คน ท าหน้าที่ร่วมคัดเลือกกรณีมีปัญหาปาล์ม                      
ที่มีคุณภาพต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศจังหวัดเพ่ือกักเก็บรอคณะท างานตรวจสอบ เพ่ือดูแลการน า
ผลผลิตเข้าสู่โรงงานให้มีคุณภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และจัดตั้งคณะท างานปฏิบัติงาน ณ โรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์มแบบแยกเมล็ด 20 โรง ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตรา                
การสกัดน้ ามันปาล์มโดยเพ่ิมขึ้นจากเดิม 17.34 เปอร์เซ็นต์ ณ 3 พฤศจิกายน 2561 ทุกโรงสกัดได้เกิน                      
18 เปอร์เซ็นต์ รับซื้อปาล์มคุณภาพที่ 18 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปราคาโดยรวมที่ 3.10 - 3.30 บาท/กก. 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากมติที่ประชุมการขับเคลื่อนปาล์มน้ ามันคุณภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัดจะเสนอกระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัด ส่งเสริมใช้ B 
20 ให้แพร่หลาย และโรงงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้น้ ามันปาล์มผลิต เมื่อกันยายน - ตุลาคมที่ผ่านมา ผลจากสุ
ราษฎร์โมเดลท าให้โรงงานสามารถส่งออกน้ ามันมันปาล์มไปยังต่างประเทศกว่า 3 แสนตัน พร้อมเรียกร้องให้
จังหวัดอ่ืนเร่งผลิตเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปาล์มน้ ามันท าให้คุณภาพปาล์มเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับผูม้ีส่วนได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันไปสู่ "Oil Palm City" 

 
  เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี                        
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปสู่ "Oil Palm City" ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนกรอบแนวทางการขับขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          โดยที่ประชุมได้มีการน าเสนอสถานการณ์ ความต้องการ ตัวอย่างผลงานวิจัย แนวทางการพัฒนา
ปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่  "Oil Palm City" กรอบการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้                   
อย่างยั่งยืน งานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการสวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกรรายย่อยโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพปาล์มน้ ามันภาคใต้สู่ 4.0 รวมทั้งมาตรการปรับดุล
น้ ามันปาล์มในประเทศ ตามอนุสนธิมติคณะรัฐมนตรี 
          นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในการ
ประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 รับทราบผลการประชุมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน  โดยยกระดับการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้านปาล์มน ามัน  ด้วยการพัฒนาเพ่ือผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็น "Oil Palm City" โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง  พิจารณา                       
ในรายละเอียดการจัดตั้ง "Oil Palm City"  
          ในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัด                
สุราษฎร์ธานีไปสู่ "Oil Palm City" โดยมีที่ปรึกษา  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการพัฒนา                      
ด้านผลผลิต คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  และคณะกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ                           
ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร  ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะชุ ม ใน วั น นี้ เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ น า เ ส น อป ร ะ เ ด็ น ข้ อ มู ล                                    
ความต้องการ ผลงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา เพ่ือคณะกรรมการด้านต่างๆ ได้น าไปขับเคลื่อน
และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


